



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0-2591-8254 โทรสาร 0-2591-8266
E-mail : prdms2011@hotmail.com , pr_dms@yahoo.co.th

สถาบันประสาทวิทยา ชวน “วิ่ง” กายแข็งแรง จิตเข้มแข็ง แลมได้บุญกับกิจกรรมชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่2

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์จัดกิจกรรมชัก...อยากจะวิ่งปีที่ 2 ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชัก ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพกายและใจ แลมได้บุญ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยโรคหนึ่ง ประมาณการว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคลมชักประมาณ 600,000 คน โรคลมชักเป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองทำให้ผู้ป่วยมีอาการเกร็ง กระตุก เหมือนนั่ง หรือทำอะไรไม่รู้ตัว โดยอาการจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 – 3 นาที ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 นาที ซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง อาทิ อุบัติเหตุต่อสมอง โรคอัมพาต โรคเนื้องอกในสมอง เป็นต้น สำหรับการรักษา มีวิธีการรักษา 3 แบบ คือ 1. รักษาด้วยการรับประทานยา กันชัก 2. รักษาด้วยการผ่าตัด กรณีคือต่อการรักษาด้วยยาหรือมีเนื้องอกผิดปกติจากสาเหตุต่าง ๆ 3. การรักษาแบบประคับประคอง เช่น การใส่อุปกรณ์หยุดชัก ซึ่งมีผู้ป่วย 1 ใน 3 ที่คือต่อยากันชัก ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด โดยผู้ป่วยที่มีอาการไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถผ่าตัดรักษาได้ แต่หากมีอาการซับซ้อนต้องใช้เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดพิเศษ ราคาประมาณ 200,000 – 500,000 บาท ต่อราย ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งนี้ปัจจุบันหลักการรักษาโรคลมชัก แพทย์จะให้ยาเพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดการชักซ้ำ สิ่งสำคัญหากพบผู้ป่วยขณะมีอาการชักต้องปฐมพยาบาลให้ถูกวิธี ระวังผู้ป่วยไม่ให้เกิดอันตรายขณะชัก ที่ผ่านมามีความเห็นผิดโดยมีการเอาช้อน หรือสิ่งของต่าง ๆ ไปงัดปาก เพื่อป้องกันการกัดลิ้นซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราควรทำคือจับผู้ป่วยพลิกตะแคงตัว ป้องกันการสำลัก รอกันหยุดชัก ซึ่งมักไม่เกิน 5 นาที หรือหากยังมีชกนานเกิน 5 นาที ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและผลตอบรับที่ดีของกิจกรรมชัก...อยากจะวิ่งในปีที่ผ่านมา สถาบันประสาทวิทยา จึง ได้จัดกิจกรรมชัก...อยากจะวิ่งปีที่2 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักแล ระดมทุนซื้อเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดพิเศษ สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองในรายที่มีความซับซ้อนและจัดซื้ออุปกรณ์หยุดชักในรายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561จึงขอเชิญชวนนักวิ่งที่ยังคิดไม่ออกว่าปีใหม่นี้ จะทำอะไรดีทำอะไรดีดีทำเพื่อตัวเองแล้วยังได้เผื่อแผ่ถึงคนอื่น ชวนตัวเอง ชวนครอบครัว ชวนเพื่อน ชวนคนที่คุณรัก มาให้ของขวัญปีใหม่ที่ดียิ่งที่สุด คือสุขภาพ แล้วยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สามารถ สมัคร ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าจะปิดรับสมัครที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ หรือ โทร. 0-2306-9899 ต่อ 2214, 2183 โดยการสมัครจะมี 3 แบบ คือ 1. วิ่งเดี่ยว 2. วิ่งคู่ 3. วิ่งกลุ่ม 5 คน ค่าสมัคร 490 บาท ต่อคน จะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญสำหรับระยะทางการวิ่งประกอบด้วย 5 กิโลเมตรกับ10 กิโลเมตร เส้นทางเริ่มจากสถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถีลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่6 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

-ขอขอบคุณ-

22 ธันวาคม 2560